

ประกาศกระทรวงมหาดไทย

เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอเมืองอุดรธานี
อำเภอหนองหาน อำเภอกุมภวาปี อำเภอศรีบุญเรือง
และกิ่งอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี

เนื่องด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้ดำเนินการตั้งและ
เปลี่ยนแปลงเขตตำบลภายในท้องที่ โดยอาศัยอำนาจตามความใน
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ มาตรา ๖
และมาตรา ๒๕ ดังต่อไปนี้

อำเภอเมืองอุดรธานี

ตั้งตำบลสามพร้าว ในท้องที่อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดย
ให้มีเขตการปกครอง รวม ๘ หมู่บ้าน คือ

หมู่ที่ ๑	โอนจากหมู่ที่	๑๑	ตำบลหนองบุ
หมู่ที่ ๒	โอนจากหมู่ที่	๒	ตำบลหนองบุ
หมู่ที่ ๓	โอนจากหมู่ที่	๓	ตำบลหนองบุ
หมู่ที่ ๔	โอนจากหมู่ที่	๔	ตำบลหนองบุ
หมู่ที่ ๕	โอนจากหมู่ที่	๕	ตำบลหนองบุ
หมู่ที่ ๖	โอนจากหมู่ที่	๑	ตำบลหนองบุ
หมู่ที่ ๗	โอนจากหมู่ที่	๑๗	ตำบลหนองบุ
หมู่ที่ ๘	โอนจากหมู่ที่	๑๕	ตำบลหนองบุ

และให้มีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตตำบลกุดสระ อำเภอเมืองอุดรธานี และตำบลสุขเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี โดยถือกึ่งกลางลำห้วยอิฐ เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศใต้ ติดต่อกับเขตตำบลหนองบัว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยถือกึ่งกลางทางเกวียน สายบ้านหนองหาด - บ้านนาหล้า - บ้านหนองใส เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตตำบลสร้อยพร้าว อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี โดยถือกึ่งกลางลำห้วยจาง เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตตำบลหนองบัว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยถือกึ่งกลางลำห้วยหนองหลัก เป็นแนวแบ่งเขต

ให้ตำบลหนองบุ (ตำบลที่มีการเปลี่ยนแปลง) มีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยถือกึ่งกลางลำห้วยจาง เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศใต้ ติดต่อกับเขตตำบลบ้านตาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยถือกึ่งกลางทางรถไฟสายอุดรธานี - นครราชสีมา เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน
จังหวัดอุดรธานี โดยถือกึ่งกลางลำห้วยขี้สุด และ
กึ่งกลางลำห้วยจาง เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตตำบลหนองบัว อำเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี โดยถือกึ่งกลางลำห้วยหนองหลัก
เป็นแนวแบ่งเขต

อำเภอหนองหาน

ตั้งตำบลคอนสาย ในท้องที่อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี โดยให้
มีเขตการปกครอง รวม ๘ หมู่บ้าน คือ

หมู่ที่ ๑	โอนจากหมู่ที่ ๑	ตำบลบ้านจืด
หมู่ที่ ๒	โอนจากหมู่ที่ ๕	ตำบลบ้านจืด
หมู่ที่ ๓	โอนจากหมู่ที่ ๖	ตำบลบ้านจืด
หมู่ที่ ๔	โอนจากหมู่ที่ ๗	ตำบลบ้านจืด
หมู่ที่ ๕	โอนจากหมู่ที่ ๘	ตำบลบ้านจืด
หมู่ที่ ๖	โอนจากหมู่ที่ ๕	ตำบลบ้านจืด
หมู่ที่ ๗	โอนจากหมู่ที่ ๑๑	ตำบลบ้านจืด
หมู่ที่ ๘	โอนจากหมู่ที่ ๑๕	ตำบลบ้านจืด

และให้มีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตตำบลพังงู อำเภอหนองหาน จังหวัด
อุดรธานี โดยถือกึ่งกลางถนน สายบ้านหนองหาน—
บ้านค้อน้อย เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศใต้ ติดต่อกับเขตตำบลบ้านโป่งและตำบลแซแล อำเภอ
กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี โดยถือหลักหมายเขต
ซึ่งปักไว้เป็นระยะตามสันโลกหนองแล้ง เป็นแนว
แบ่งเขต

ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตตำบลบ้านจืด อำเภอหนองหาน จังหวัด
อุดรธานี โดยถือกึ่งกลางลำห้วยกู่ เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตตำบลอุ่มจาน และตำบลแซแล อำเภอ
กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี โดยถือกึ่งกลางลำห้วย
ก้อน้อย เป็นแนวแบ่งเขต

ให้ตำบลบ้านจืด (ตำบลที่มีการเปลี่ยนแปลง) มีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตตำบลหนองหลักและตำบลพังงู อำเภอ
หนองหาน จังหวัดอุดรธานี โดยถือกึ่งกลางลำห้วย
ไผท เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศใต้ ติดต่อกับเขตตำบลจำปี กิ่งอำเภอศรีธาตุ อำเภอ
กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี โดยถือหลักหมายเขต
ซึ่งปักไว้เป็นระยะตามสันโลกคำอ้อ สันโลกใหญ่
และสันภูกระแต เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตตำบลหนองหลัก อำเภอหนองหาน
จังหวัดอุดรธานี โดยถือกึ่งกลางลำห้วยทราย เป็น
แนวแบ่งเขต

ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตตำบลคอนสาย อำเภอหนองหาน จังหวัด
อุดรธานี โดยถือกึ่งกลางลำห้วยกู่ เป็นแนวแบ่งเขต

ตั้งตำบลหนองเม็ก ในท้องที่อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี โดยให้มีเขตการปกครอง รวม ๘ หมู่บ้าน คือ

หมู่ที่ ๑	โอนจากหมู่ที่ ๑๑	ตำบลหนองหาน
หมู่ที่ ๒	โอนจากหมู่ที่ ๓	ตำบลหนองหาน
หมู่ที่ ๓	โอนจากหมู่ที่ ๗	ตำบลหนองหาน
หมู่ที่ ๔	โอนจากหมู่ที่ ๑๑	ตำบลหนองหาน
หมู่ที่ ๕	โอนจากหมู่ที่ ๑๕	ตำบลหนองหาน
หมู่ที่ ๖	โอนจากหมู่ที่ ๒๐	ตำบลหนองหาน
หมู่ที่ ๗	โอนจากหมู่ที่ ๒๒	ตำบลหนองหาน
หมู่ที่ ๘	โอนจากหมู่ที่ ๓	ตำบลจันทวน
หมู่ที่ ๙	โอนจากหมู่ที่ ๓	ตำบลบ้านเชียง

และให้มีอาณาเขตดังนี้

- ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี โดยถือหลักหมายเขตซึ่งมีกไว้เป็นระยะตามสับโลกลำตนา เป็นแนวแบ่งเขต
- ทิศใต้ ติดต่อกับเขตตำบลจันทวน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี โดยถือกึ่งกลางลำห้วยปอปิด เป็นแนวแบ่งเขต
- ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี โดยถือกึ่งกลางลำห้วยคำฮาง เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี โดยถือหลักหมายเขตซึ่งปักไว้เป็นระยะตามสันโคกบ้านดงเรื่อ เป็นแนวแบ่งเขต

ให้ตำบลบ้านเชียง (ตำบลที่มีการเปลี่ยนแปลง) มีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตตำบลอ้อมกอ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี โดยถือกึ่งกลางทางเกวียนสายบ้านกุดคำ-บ้านมีชัย เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศใต้ ติดต่อกับเขตตำบลบ้านยา อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี โดยถือกึ่งกลางลำห้วยบ้านปลุก เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตตำบลก้อใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โดยถือหลักหมายเขตซึ่งปักไว้เป็นระยะตามสันโคกดงเย็น เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี โดยถือกึ่งกลางถนนสายบ้านหนองเม็ก-บ้านดุง เป็นแนวแบ่งเขต

ให้ตำบลชัยวาน (ตำบลที่มีการเปลี่ยนแปลง) มีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตตำบลบ้านยา อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี โดยถือกึ่งกลางทางเกวียน สายบ้านดงบัง-บ้านชัยวาน เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศใต้ ติดต่อกับเขตตำบลหนองหลัก อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี โดยถือกึ่งกลางทางเกวียน สายบ้านหนองแล่น - บ้านหนองแวง เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โดยถือหลักหมายเขตซึ่งปักไว้เป็นระยะตามสันโลกทำกบิล เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี โดยถือกึ่งกลางทางเกวียน สายบ้านหนองเม็ก - บ้านหนองหลัก เป็นแนวแบ่งเขต

ให้ตำบลหนองหาน (ตำบลที่มีการเปลี่ยนแปลง) มีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตตำบลสะแบง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี โดยถือกึ่งกลางลำห้วยหิน เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศใต้ ติดต่อกับเขตตำบลพังงู อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี โดยถือกึ่งกลางลำห้วยหนองบึง เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี โดยถือหลักหมายเขตซึ่งปักไว้เป็นระยะตามสันโลกบ้านดงเรือ เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี โดยถือกึ่งกลางลำห้วยผักหนาม เป็นแนวแบ่งเขต

อำเภอกุมภวาปี

ตั้งตำบลเชียงแหวน ในท้องที่อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี โดยให้มี

เขตการปกครอง รวม ๕ หมู่บ้าน คือ

หมู่ที่ ๑	โอนจากหมู่ที่ ๑	ตำบลอุ่มจาน
หมู่ที่ ๒	โอนจากหมู่ที่ ๒	ตำบลอุ่มจาน
หมู่ที่ ๓	โอนจากหมู่ที่ ๓	ตำบลอุ่มจาน
หมู่ที่ ๔	โอนจากหมู่ที่ ๔	ตำบลอุ่มจาน
หมู่ที่ ๕	โอนจากหมู่ที่ ๕	ตำบลอุ่มจาน
หมู่ที่ ๖	โอนจากหมู่ที่ ๖	ตำบลอุ่มจาน
หมู่ที่ ๗	โอนจากหมู่ที่ ๗	ตำบลอุ่มจาน
หมู่ที่ ๘	โอนจากหมู่ที่ ๘	ตำบลพันดอน
หมู่ที่ ๙	โอนจากหมู่ที่ ๙	ตำบลพันดอน

และให้มีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตตำบลห้วยสามพาด อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี โดยถือกึ่งกลางทางท้องถนนสายบ้านหมากแข้ง - บ้านหนองเรือ - บ้านโนนโก และกึ่งกลางลำห้วยโพนไซ เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศใต้ ติดต่อกับเขตตำบลพันดอน และตำบลคูเป็ด อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี โดยถือกึ่งกลางร่องน้ำโนนหมากแข้ง เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตตำบลอุ้มจาน อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี โดยถือกึ่งกลางทาง ท้องถิ่นสายบ้านสวนมณเฑียร - บ้านเตี้ยม เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตตำบลพันดอน อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี โดยถือกึ่งกลางทาง ท้องถิ่นสายบ้านพันดอน - บ้านเสา เป็นแนวแบ่งเขต

ให้ตำบลอุ้มจาน (ตำบลที่มีการเปลี่ยนแปลง) มีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี โดยถือกึ่งกลางลำห้วยหมาจอก เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศใต้ ติดต่อกับเขตตำบลแซแล อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี โดยถือกึ่งกลางหนองหาน เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตตำบลบ้านจืด และตำบลพังงู อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี โดยถือกึ่งกลางลำห้วยไพรจาน เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตตำบลเชียงแหว อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี โดยถือกึ่งกลางทางท้องถิ่นสายบ้านเตี้ยม - บ้านสวนมณเฑียร เป็นแนวแบ่งเขต

ให้ตำบลพันดอน (ตำบลที่มีการเปลี่ยนแปลง) มีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตตำบลเสาเพลอ และตำบลห้วยสามพาด อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี โดยถือกึ่งกลางลำห้วยสามพาด เป็นแนวแบ่งเขต

ที่สี่ได้ ติดต่อกับเขตตำบลคูมใต้และตำบลปะโก อำเภอ
กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี โดยถือกึ่งกลางทางเกวียน
สายบ้านดงแคน-บ้านปะโก เป็นแนวแบ่งเขต

ที่สัปดาห์นอก ติดต่อกับเขตตำบลเชียงแหวนและตำบลคูมใต้ อำเภอ
กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี โดยถือกึ่งกลางทาง
ท้องถนน สายบ้านพันดอน-บ้านเตา เป็นแนวแบ่ง
เขต

ที่สัปดาห์ตก ติดต่อกับเขตตำบลเสอเพลอ อำเภอกุมภวาปี จังหวัด
อุดรธานี โดยถือกึ่งกลางทางเกวียน สายบ้านฝ่อ-
บ้านโนนขี้เหล็ก เป็นแนวแบ่งเขต

อำเภอศรีบุญเรือง

ตั้งตำบลโพนเม็ง ในท้องที่อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดอุดรธานี โดยให้
มีเขตการปกครองรวม ๘ หมู่บ้าน คือ

หมู่ที่ ๑	โอนจากหมู่ที่ ๗	ตำบลยางหล่อ
หมู่ที่ ๒	โอนจากหมู่ที่ ๘	ตำบลยางหล่อ
หมู่ที่ ๓	โอนจากหมู่ที่ ๙	ตำบลยางหล่อ
หมู่ที่ ๔	โอนจากหมู่ที่ ๖	ตำบลยางหล่อ
หมู่ที่ ๕	โอนจากหมู่ที่ ๔	ตำบลยางหล่อ
หมู่ที่ ๖	โอนจากหมู่ที่ ๑๐	ตำบลยางหล่อ
หมู่ที่ ๗	โอนจากหมู่ที่ ๑๘	ตำบลยางหล่อ

หมู่ที่ ๘ โอนจากหมู่ที่ ๑๗ ตำบลยางหล่อ

หมู่ที่ ๕ โอนจากหมู่ที่ ๕ ตำบลยางหล่อ

และให้มีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย และตำบลทุ่งแดง อำเภอนากลาง จังหวัดอุดรธานี โดยถือหลักหมายเขตซึ่งปักไว้เป็นระยะตามสันเขาผาสามยอด และกึ่งกลางทางเกี่ยวนสายบ้านแสงดาว - บ้านโนนม่วง เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศใต้ ติดต่อกับเขตตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดอุดรธานี โดยถือกึ่งกลางลำห้วยภูซำขาม และกึ่งกลางทางเกี่ยวนสายบ้านฝายหิน - บ้านตะเคียนทอง - บ้านโนนราญ เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดอุดรธานี โดยถือกึ่งกลางทางเกี่ยวนสายบ้านโนนใหม่ - บ้านวังกุ่ม เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดอุดรธานี โดยถือกึ่งกลางทางเกี่ยวนสายบ้านภูพระ - บ้านโนนสวรรค์ เป็นแนวแบ่งเขต

ให้ตำบลยางหล่อ (ตำบลที่มีการเปลี่ยนแปลง) มีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตตำบลโนนม่วง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดอุดรธานี โดยถือกึ่งกลางทางเกี่ยวนสายบ้าน

- มอเหนือ - บ้านดอนเก็ดดี - บ้านฝายหิน - บ้าน
ตะเคียนทอง - บ้านโนนราญ เป็นแนวแบ่งเขต
- ทิศใต้ ติดต่อกับเขตตำบลโนนสะอาด อำเภอศรีบุญเรือง
จังหวัดอุดรธานี โดยถือกึ่งกลางลำน้ำพวย เป็นแนว
แบ่งเขต
- ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง
จังหวัดอุดรธานี โดยถือกึ่งกลางทางเข้ยม สายบ้าน
บาทม - บ้านนาซุมแสง เป็นแนวแบ่งเขต
- ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตอำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย โดยถือ
กึ่งกลางลำห้วยยาง เป็นแนวแบ่งเขต

กึ่งอำเภอน้ำโสม

ตั้งตำบลนางัว ในท้องที่กึ่งอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี โดยให้มีเขต

การปกครองรวม ๑๑ หมู่บ้าน คือ

หมู่ที่ ๑	โอนจากหมู่ที่ ๒	ตำบลหนองแวง
หมู่ที่ ๒	โอนจากหมู่ที่ ๓	ตำบลหนองแวง
หมู่ที่ ๓	โอนจากหมู่ที่ ๔	ตำบลหนองแวง
หมู่ที่ ๔	โอนจากหมู่ที่ ๕	ตำบลหนองแวง
หมู่ที่ ๕	โอนจากหมู่ที่ ๖	ตำบลหนองแวง
หมู่ที่ ๖	โอนจากหมู่ที่ ๑๑	ตำบลหนองแวง
หมู่ที่ ๗	โอนจากหมู่ที่ ๕	ตำบลน้ำโสม

หมู่ที่ ๘ โอนจากหมู่ที่ ๓ ตำบลน้ำโสม

หมู่ที่ ๙ โอนจากหมู่ที่ ๑๑ ตำบลน้ำโสม

หมู่ที่ ๑๐ โอนจากหมู่ที่ ๗ ตำบลน้ำโสม

หมู่ที่ ๑๑ โอนจากหมู่ที่ ๖ ตำบลน้ำโสม

และให้มีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตตำบลนาขุง กิ่งอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี โดยถือกึ่งกลางลำห้วยทราย และกึ่งกลางลำห้วยซำลึก เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศใต้ ติดต่อกับเขตตำบลนาสี่ อำเภอนากลาง จังหวัดอุดรธานี โดยถือกึ่งกลางลำห้วยคะนาน เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตตำบลหนองแวง กิ่งอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี โดยถือกึ่งกลางลำห้วยโสกกล้าและหลักหมายเขตซึ่งปักไว้เป็นระยะตามสันภูผาโหม สันภูผาน้อย สันภูแบ่งน้ำ สันภูผาพุง และสันภูผากูป เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตตำบลน้ำโสม กิ่งอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี โดยถือกึ่งกลางลำห้วยน้ำทรง และหลักหมายเขตซึ่งปักไว้เป็นระยะตามสันภูผาหลาว เป็นแนวแบ่งเขต

ให้ตำบลหนองแวง (ตำบลที่มีการเปลี่ยนแปลง) มีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตตำบลนาขุง กิ่งอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี โดยถือกึ่งกลางลำห้วยทราย เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศใต้ ติดต่อกับเขตตำบลนาสี่ อำเภอนากลาง จังหวัดอุดรธานี โดยถือกึ่งกลางลำห้วยเหี้ย เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตตำบลกลางใหญ่ และตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี โดยถือหลักหมายเขตซึ่งปักไว้เป็นระยะตามสันเขาภูพาน เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตตำบลนางัว กิ่งอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี โดยถือกึ่งกลางลำห้วยโสกกล้า สันภูผาโทม สันภูผาน้อย สันภูแบ่งน้ำ สันภูผาพุง และสันภูผากูป เป็นแนวแบ่งเขต

ให้ตำบลน้ำโสม (ตำบลที่มีการเปลี่ยนแปลง) มีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตตำบลนาขุง กิ่งอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี โดยถือกึ่งกลางลำห้วยไค้ กึ่งกลางลำห้วยขำลึก และหลักหมายเขตซึ่งปักไว้เป็นระยะตามสันภูดอกเกตู เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศใต้ ติดต่อกับเขตตำบลเชียงกลม กิ่งอำเภอปากชม จังหวัดเลย โดยถือหลักหมายเขตซึ่งปักไว้เป็นระยะตามสันภูเขนปลัด และสันภูเขาหลวง เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตตำบลนางัว กิ่งอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี โดยถือกิ่งกลางลำห้วยน้ำทรง กิ่งกลางลำห้วยข่าลึก และหลักหมายเขตซึ่งปักไว้เป็นระยะตามสันภูเขนหลวง เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตตำบลเชียงกลม กิ่งอำเภอปากชม จังหวัดเลย โดยถือหลักหมายเขตซึ่งปักไว้เป็นระยะตามสันภูเขนปลัด และสันภูเขาหลวง เป็นแนวแบ่งเขต

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๑๓ เป็นต้นไป จึงขอประกาศมาเพื่อทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๑๓

พ่วง สุวรรณรัฐ

ปลัดกระทรวงมหาดไทย